

## บทบรรณาธิการ

**วารสารบัณฑิตศึกษา** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559 นี้ ได้รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัย จากนักการศึกษา นักบริหาร นักวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษาและวงการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักการศึกษาและนักบริหาร ระดับท้องถิ่นออกสู่สังคมการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สาระที่น่าสนใจในฉบับประกอบด้วย การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้, การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อ เป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย, ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางกายและใจของพระ สังฆาธิการวัยทองในเขตอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร, ยุทธศาสตร์การจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน พื้นที่คุ้มครองป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, การพัฒนารูปแบบการ บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 : กรณีกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด และกิจกรรมสภาเรียน, การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23, การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, การพัฒนารูปแบบการ บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2, การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย : กรณีศึกษา บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณู นคร จังหวัดนครพนม, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร, คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, กระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์, การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร, การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม, คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ และ ความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27, ปัจจัยเชื่อมโยงของความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27, คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบต่อ ความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกสิวิศ จำกัด (มหาชน), ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากร ขององค์กรกรณีศึกษา : บริษัท กระดาษสติกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งบทความและงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารบัณฑิตศึกษา ประจำปีที่ 13 ฉบับที่ 63 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งใน ส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเป็นอย่างดี

บรรณาธิการ